

# THƯ MỤC VỤ THÁNG 12/2023

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta đã bước vào Mùa Vọng chuẩn bị đón mừng lễ Giáng Sinh, ngày của niềm vui. Nhưng niềm vui của chúng ta không chỉ là niềm vui tự nhiên, mà là niềm vui trong Chúa. Thánh Phaolô mời gọi: **“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”** (Pl 4, 4).

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố **Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng**, vào ngày 24/11/2023, Đức Thánh Cha nói: *“Tôi muốn cho thấy rõ rằng, được mời gọi để có những tâm tình giống như Chúa Giêsu Kitô, sứ mạng loan báo Tin Mừng và đời sống Kitô hữu của chúng ta không thể bỏ mặc người nghèo. Toàn thể lịch sử cứu độ được đánh dấu bởi sự hiện diện của người nghèo [EG, 197]. Tất cả mọi thứ. Từ thân mẫu của Chúa Giêsu, Đức Mẹ đồng trinh, một thiếu nữ nghèo ở vùng ngoại ô của một đế quốc vĩ đại. Chính Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên nghèo khó, Đấng sinh ra trong chuồng gia súc giữa bầy súc vật và nông dân, Đấng lớn lên giữa những người công nhân và tự tay kiếm sống, Đấng vây quanh mình với vô số những người bị tước đoạt, và đồng hoá mình với họ, đặt họ vào trung tâm trái tim của mình, Đấng là người đầu tiên loan báo Tin Mừng cho họ, hứa ban Nước Trời cho họ và sai tất cả chúng ta, những môn đệ thừa sai, đến để nuôi sống họ, phân phát của cải cho họ một cách công bằng, bảo vệ chính nghĩa của họ đến độ chỉ rõ cho chúng ta thấy rằng lòng thương xót đối với họ là chìa khoá để vào nước trời (x. Mt 25, 35ff) [EG, 197]... Mười năm sau khi ban hành Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng, chúng ta hãy tái khẳng định rằng chỉ khi chúng ta lắng nghe tiếng kêu thường xuyên bị bóp nghẹt của trái đất và của người nghèo, chúng ta mới có thể hoàn thành sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình, sống cuộc sống mà Chúa Giêsu đề ra cho chúng ta, và góp phần giải quyết những vấn đề nghiêm trọng của nhân loại.”*

**“Thiên Chúa yêu thế gian quá đỗi, đến độ đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”** (Ga 3, 16). Chúng ta cảm nhận niềm vui sâu thẳm và vô cùng lớn lao vì Thiên Chúa yêu thương loài người đến mức ban tặng người Con yêu dấu để làm người như chúng ta và ở lại trong thế giới này cho đến tận thế. Con thuyền của nhân loại chao đảo vì phong ba bão táp, nhưng Chúa Giêsu đang ở trên con thuyền này. Chúa là ánh sáng chỉ đường và là Đấng giải thoát, là tình yêu và lòng thương xót ôm ấp từng người trong thân phận khổ đau yếu

hèn. Ngài gánh lấy tội chúng ta, liều thân chịu chết vì chúng ta và cho chúng ta được thông phần vào sự phục sinh của Ngài. Tôi tha thiết kêu mời quý ông bà anh chị em hãy **củng cố sự hiệp thông với Chúa** bằng cách gia tăng đời sống nội tâm, chuyên chăm học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa, sốt sắng tham dự thánh lễ và cầu Thánh Thể riêng tư trong thinh lặng. Anh chị em vất vả lao động để có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng đừng để tiền bạc của cải cuốn hút mình xa rời Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực. Giới trẻ hãy nhìn lên Chúa để định hướng cuộc đời, hãy can đảm bước đi trên con đường của Tin mừng, đừng để tiền bạc, lạc thú hay bạo lực đánh cắp cuộc đời chúng con.

Trong Tháng 12, xin mời các Hội Đoàn, Ca Đoàn cùng tham dự tích cực làm Hang Đá hay trang trí cây thông ở khuôn viên Nhà Thờ cho đẹp và chuẩn bị tâm hồn đón Chúa. Giáo Xứ chúng ta sẽ có **Tĩnh Tâm Mùa Vọng** từ ngày Thứ Ba 12 tháng 12 đến Thứ Năm 14 tháng 12 do Linh Mục Giuse Nguyễn Quốc Hưng, OFM Cap. (Dòng Phanxico Capuchin) sẽ hướng dẫn chúng ta từ 7:00pm đến 9:00pm với **Chủ Đề: "HẠNH PHÚC TRONG TÂM VỚI"**. Ngày Thứ Bảy 16 tháng 12 vào lúc 7:00pm sẽ có **Chương Trình Thánh Ca Mừng Chúa Giáng Sinh** tại Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em và Hội Đoàn cùng tham dự. Hãy đến với **Bí Tích Giáo Hoà** vào ngày Thứ Ba 19/12 sẽ có nhiều cha khách đến giúp giải tội từ 7:00pm - 9:00pm.

Để chuẩn bị chu đáo cho năm Phụng Vụ mới, và cùng cộng tác vào Chương Trình Partner in the Gospel của Tổng Giáo Phận Seattle được tiến hành tốt đẹp. Tôi yêu cầu các Hội Đoàn, Ca Đoàn lên Kế Hoạch chi tiêu của hội đoàn mình cho thật rõ ràng, và gửi kế hoạch đó về cho Ban Tài Chánh của Giáo Xứ hạn chót vào ngày 15/12/2023.

Nhân dịp Giáng Sinh 2023 và Năm Mới 2024, xin kính chúc quý ông bà anh chị em đầy tràn ân sủng, bình an và niềm vui trong Chúa. Giữa muôn ngàn âu lo thử thách, anh chị em hãy tiến bước trong niềm tin tưởng có Chúa luôn ở cùng chúng ta. Nguyện xin Đức Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, và Thánh Cả Giuse, Đấng bảo vệ Hội Thánh, gìn giữ anh chị em luôn mãi.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL  
Chánh xứ